

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๐



ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก  
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดพิษณุโลก แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่  
ที่รับผิดชอบ ทั้งแหล่งน้ำที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างขึ้นเองหรือรับมอบทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆ  
ตามกฎหมายหรือตามภารกิจถ่ายโอนของแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
นอกเหนือจากข้อมูลที่จัดส่งให้ และจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์การปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ระบุรายละเอียดของแหล่งน้ำ สภาพการใช้งาน และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการปรับปรุง  
ซ่อมแซมโดยประมาณการให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก  
ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

จังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับการสอบถาม  
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้ำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีการกรอกข้อมูลในแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ดังนั้น  
เพื่อให้การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำประเด็นถาม - ตอบ เพื่อให้องค์การ  
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลในแบบรายงานฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบ  
มาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการกรอกข้อมูลดังกล่าวด้วย สำหรับ  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและ  
ดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๐  
โทรสาร ๐-๕๕๒๓-๒๔๙๑

**ประเด็น ถาม - ตอบ การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นคำถาม	คำตอบ
๑	ฐานข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แหล่งน้ำบางแห่งไม่ใช่แหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฐานข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำเป็นการดึงข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กมาจากระบบดาวเทียมของ GISTDA ที่คาดว่าอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบ หากเห็นว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตัดออกไม่ต้องนำมาลงในแบบรายงานฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
๒	ฐานข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) มีข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบถ้วนจะเพิ่มเติมได้หรือไม่	การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด หากฐานข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ไม่มีข้อมูลหรือไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมในแบบรายงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้ครบถ้วน
๓	ฐานข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ในช่องประเภทแหล่งน้ำ (๗) คำว่า <u>อื่นๆ</u> หมายถึง แหล่งน้ำมีลักษณะอย่างไร รวมทั้งในแบบรายงานฯ ให้ระบุไว้เช่นกัน	ฐานข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ เป็นข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่จัดเก็บข้อมูลจากระบบดาวเทียมของ GISTDA ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแหล่งน้ำประเภทใด จึงระบุไว้ในประเภทแหล่งน้ำอื่นๆ ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแล้วแหล่งน้ำในความรับผิดชอบ เมื่อทราบว่าแหล่งน้ำดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใด ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทแหล่งน้ำให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงแล้วจัดทำข้อมูลลงในแบบรายงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้ครบถ้วน หากพบว่าประเภทแหล่งน้ำที่ตรวจสอบมีลักษณะประเภทแหล่งน้ำที่ไม่ได้จัดอยู่ในรายละเอียดตามแบบรายงานฯ ให้ระบุประเภทแหล่งน้ำ (๘) ในช่องอื่นๆ แล้วระบุรายละเอียดลงในช่องหมายเหตุ (๑๔) ว่าเป็นแหล่งน้ำประเภทใด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
เลขที่.....เวลา.....  
ลงวันที่ 26 เม.ย. 2562



- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานมาตรฐาน
- กลุ่มงานส่งเสริม
- กลุ่มงานกฎหมาย
- กลุ่มงานการเงิน

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๖๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างขึ้นเองหรือรับมอบทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายหรือตามภารกิจถ่ายโอนของแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกเหนือจากข้อมูลที่จัดส่งให้ และจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ระบุรายละเอียดของแหล่งน้ำ สภาพการใช้งาน และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมโดยประมาณการให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วรวบรวมและจัดส่งแบบรายงานข้อมูลพร้อมไฟล์ในรูปแบบ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss0810.8@hotmail.com ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๕๙๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการกรอกข้อมูลในแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำประเด็นถาม - ตอบ เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดใช้เป็นข้อมูลในการตอบข้อซักถามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ที่มทล.๒๐  
- ที่ไปตรวจ  
- เพื่อดูในแนว  
วิเทศสัมพันธ์  
vc ได้โปรดส่งมาในนามผู้จัดทำ



นายปริญญา บุญเลิศล้ำ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น ก.ก.ท. ๑๖๖๒  
ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน  
โทร ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๑, ๒๓๐๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๖๕๕๖  
ผู้ประสานงาน นายเฉลิม ประสาททอง ๐๘๑-๑๗๐๓๖๓๒

อานนท์ ๑๖๖๒

(นายปรีชา แดงแสงทอง)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก